

Chuyến thăm quan học tập Satoyama Satoumi ở Noto

Chuyến đi đầy ắp tiếng cười

Vũ Thị Tâm Đan



1 .Đến thăm “ Nhà ăn của các bà mẹ”.

Ngày 3 tháng 4, sau hơn 1h đồng hồ ngồi trên xe bus chúng tôi đã có mặt tại “Nhà ăn của các bà mẹ” đặt tại trường tiểu học Anamizu. Các bà mẹ đón chúng tôi- những vị khách đầu tiên của nhà hàng bằng thái độ niềm nở, nụ cười ấm áp luôn thường trực trên môi.

Sau những lời chào hỏi ban đầu, các bà mẹ kể cho chúng tôi nghe về quá trình thành lập quán ăn, những khó khăn họ đã gặp phải. Nhúng vọt lên trên hết, nhờ sự giúp đỡ hết mình của người dân địa phương mà hôm nay quán ăn được tận dụng từ chính nhà ăn cũ của trường tiểu học đã chính thức được khai trương đón những vị khách đầu tiên. Nhìn vào những đôi mắt yõn yớt đó của cá bà mẹ, tôi nhý cảm nhận được phần nào niềm vui khôn tả của họ.



Sau 1 hồi đi tham quan quanh ngôi trường tiểu học, chúng tôi được thưởng thức bữa cơm do chính tay các bà mẹ của nhà ăn nấu. Liệu có phải do thắm mệt hay không mà ai nấy đều tấm tắc khen ngon. Trong đó không thể không kể đến món cơm bạch tuộc mà nguyên liệu chính là bạch tuộc vừa được các bà mẹ bắt ở ngay vùng biển gần đó.

2. Tìm hiểu về công việc nuôi hàu – Buổi BBQ hàu đáng nhớ.



Tạm biệt “Nhà ăn của các bà mẹ”, chúng tôi được đến thăm đầm nuôi hàu của 1 lão ngý dày dặn kinh nghiệm nuôi hàu trong ngôi làng chài Anamizu. Để chúng tôi hiểu rõ hơn về công việc nuôi hàu, lão ngý chở chúng tôi ra các bè nuôi hàu trong vịnh bằng chiếc thuyền nhỏ của ông. Càng tiến lại gần các bè nuôi hàu chúng tôi đưa nào đũa lấy lại càng háo hức y nhý đang chờ trò tìm ngọc trai dýới biển ngày bé thýờng chơi. Riêng tôi, lần đầu tiên được nhìn thấy hàu thật, có cảm giác vui sýớng nhý mình vừa phát hiện ra được một điều gì đó rất mới mẻ.

Sau đó chúng tôi được gặp và nói chuyện với một chuyên gia về thủy sản. Ông đã cung cấp cho chúng tôi rất nhiều thông tin hữu ích về cách thức nuôi hàu, các vấn đề ngành nuôi hàu hiện nay gặp phải hay tình hình nuôi hàu của ngôi làng và hýớng phát triển týớng lai sau này....

Và bữa tiệc BBQ hàu ai ai cũng mong chờ cũng bắt đầu. Được thýớng thức hàu týối ngon vừa mới được bắt lên ngay tại nơi nuôi trồng có lẽ đối với ngýời Nhật cũng là một cỗ hội hiếm có thể nên đối với chúng tôi- những lýu học sinh tìm hiểu văn hóa nhật thì đúng là “ cỗ hội cả đời mới có”. Vừa thýớng thức món hàu nýớng, chúng tôi vừa được nghe những câu chuyện phiếm của những cụ cao niên trong làng, có cảm giác quen thuộc nhý đang ở trong chính bữa cơm gia đình mình.



3. Đến thăm Susan – người phụ nữ Anh có trái tim Nhật Bản

Vượt qua cây cầu bắc treo leo trên con sông nhỏ, đi thêm khoảng 1km đờng rừng yớt nhẹ vì tuyết chúng tôi đã tới được điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình.

Nằm sâu trong góc núi, ẩn mình sau những tán lá thông là một ngôi nhà nhỏ. Tại nơi đây có 1 người phụ nữ Anh đang miệt mài với công việc sáng tạo những sản phẩm sơn mài Wajima của mình.

Thông qua bà chúng tôi hiểu được rất nhiều điều về nghệ thuật sơn mài nổi tiếng cả nớc Nhật Wajima mà không



phải ai cũng biết tới nguồn gốc của nó. Những điều làm chúng tôi cảm động hơn cả đó là lòng nhiệt huyết tận tâm với nghề và mong ước thiết tha một ngày nào đó người dân cả thế giới sẽ biết đến nghệ thuật sơn mài Wajima của bà – 1 người nớc ngoài những có tình yêu sâu sắc đối với nớc Nhật.

4. Vài dòng cảm nghĩ

Chuyến thăm quan 2 ngày 1 đêm Noto no Satoyama Satoumi để lại trong chúng tôi nhiều ấn tượng khó phai về vẻ đẹp của phong cảnh, của những nét văn hóa và vẻ đẹp của cả tình người nơi đây. Tôi mong ước và tin tưởng rằng sẽ ngày càng nhiều người dân trên thế giới biết đến Noto, biết đến nghề nuôi hào của Anamizu, biết đến nghệ thuật tranh sơn dầu của Wajima.